

Số: /BC- SKHCN

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện văn bản số Văn bản số 5816/UBND-NNTNMT ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh (*hồ sơ dự thảo Nghị quyết*).

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Sau khi dự thảo, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 951/SKHCN-TĐC ngày 06/10/2022 gửi các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn mục “Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản” từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023 (30 ngày).

Đến ngày 17/11/2023, kết quả tổng hợp có 28 ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị. Trong đó 24 ý kiến nhất trí với hồ sơ dự thảo Nghị quyết; 04 ý kiến đề nghị chỉnh sửa bổ sung. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị theo Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ./.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 220/BC-SKHCN ngày 14/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết)

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử

- Ban Giám đốc;

- Phòng QLKH, VP;

- Các đơn vị, địa phương;

Gửi bản giấy

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Điệp

BIỂU TỔNG HỢP

Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Báo cáo số 235/BC-SKH&CN ngày 17/11/2023)

TT	Tên đơn vị	Nội dung góp ý	Giải trình, chỉnh sửa của Sở KH&CN
I	Các đơn vị có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung		
1	Sở Tài Chính (lần 01, văn bản số 2392/STC-TCHCSN ngày 23/10/2023)	<p>- Về cách thức trình bày các nội dung trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết: Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, chỉnh sửa lại nội dung dự thảo Báo cáo thuyết minh đảm bảo không trình bày lặp lại những nội dung đã nêu tại dự thảo Tờ trình.</p> <p>Lý do: Báo cáo thuyết minh gửi kèm Tờ trình là bản báo cáo nhằm thuyết minh làm rõ các vấn đề được nêu tại Tờ trình.</p>	Sở KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa tại Thuyết minh nội dung Nghị quyết
		<p>- Đối với biểu dự toán làm căn cứ so sánh kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi áp theo mức chi hiện hành, mức chi theo Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2023/TT-BTC) và mức chi theo dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ lập lại theo 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới</p>	Sở KH&CN tiếp thu và chỉnh sửa: đã lập dự toán theo 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới được tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2023 (<i>dự toán kèm hồ sơ dự thảo Nghị quyết</i>)

		<p>được tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện trong năm 2023.</p> <p>Lý do: Để đảm bảo việc so sánh mức tăng kinh phí sát với số liệu thực tế từ đó việc đề xuất mức chi sẽ đảm bảo có cơ sở hơn.</p>	
		<p>Tại dự thảo hồ sơ đơn vị đang đề xuất áp dụng mức chi tương ứng 80% mức chi tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC. Tuy nhiên khi thử áp dụng mức chi theo dự thảo Nghị quyết vào dự toán 08 nhiệm vụ phát sinh mới năm 2023 và dự toán các khoản chi khác có liên quan (Chi Hội đồng xác định nhiệm vụ; Chi hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp;...) thì số kinh phí phát sinh tăng thêm là 2.683 triệu đồng (tính từ khi triển khai đến khi kết thúc đề tài, dự án), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiền công lao động thực hiện nhiệm vụ KH&CN tăng 2.067 triệu đồng, chia trung bình theo thời gian thực hiện các nhiệm vụ thì mỗi năm khoản chi phí này tăng khoảng 638 triệu đồng; + Các khoản chi khác liên quan trực tiếp nhiệm vụ KH&CN tăng 437 triệu đồng, chia trung bình theo thời gian thực hiện các nhiệm vụ thì mỗi năm khoản chi phí này tăng khoảng 138 triệu đồng; 	<p>Sở KH&CN không tiếp thu, chỉnh sửa, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết với mức chi tương ứng 80% mức chi tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC. Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qua tính toán lại đối với 08 nhiệm vụ được phê duyệt năm 2023, thực hiện hỗ trợ công tác phí của các chức danh, nhóm chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ bằng 80% quy định tại Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 thì kinh phí tăng thêm mỗi năm khoảng 614,5 triệu. Do vậy, Sở KH&CN đề xuất giữ nguyên đề xuất mức chi bằng 80% của Thông tư số 03/2023/TT-BTC. - Đề xuất mức chi bằng 80% của Thông tư số 03/2023/TT-BTC để tăng nguồn lực cho cho khoa học và công nghệ, nhằm đảm bảo cho triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; khuyến khích, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tham gia nghiên cứu khoa học, đầu tư khoa

		<p>+ Kinh phí chi các hội đồng tăng 179 triệu đồng.</p> <p>Với số kinh phí tăng thêm mỗi năm khoảng 955 triệu đồng (638 triệu đồng + 138 triệu đồng + 179 triệu đồng) như trên thì nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương bố trí cho địa phương hàng năm không có khả năng đảm bảo, trong khi hiện nay ngân sách địa phương đã phải phải cân đối bố trí thêm khoảng 3 tỷ đồng/năm để đáp ứng nhu cầu triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nên việc ban hành mức chi làm tăng chi ngân sách với số tiền lớn như trên ngân sách địa phương sẽ khó có khả năng cân đối bố trí. Tuy nhiên, xét thấy việc quan tâm bố trí kinh phí cho lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng là một nhiệm vụ quan trọng, do đó, Sở Tài chính thống nhất với Sở Khoa học và Công nghệ về quan điểm xây dựng hồ sơ dự thảo với mức chi tăng hơn mức chi hiện tại đang áp dụng trên địa bàn tỉnh nhưng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tính toán giảm mức chi tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo mức kinh phí tăng thêm mỗi năm so với thời điểm hiện tại tối đa 600 triệu đồng.</p>	<p>học - kỹ thuật vào tỉnh; nâng cao chất lượng các hội đồng tư vấn, chất lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.</p> <p>- Căn cứ nguồn kinh phí được giao hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cân đối, tham mưu triển khai số lượng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp, đảm bảo không phát sinh thêm kinh phí so với dự toán được giao.</p> <p>- Trên cơ sở tham khảo định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của một số tỉnh như: Thái Nguyên, Quảng Ninh đã ban hành định mức, áp dụng 100% mức chi theo Thông tư 03/2023/TT-BTC; các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng đang dự thảo định mức bằng 80% Thông tư 03/2023/TT-BTC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở KH&CN đề xuất định mức chi bằng 80% mức chi tại Thông tư 03/2023/TT-BTC để đảm bảo tương quan với các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn (Cao Bằng, Lạng Sơn), để thu hút, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cơ quan chủ trì thực hiện thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ tại tỉnh.</p>
2	Sở Tài Chính (lần 02, văn bản số	- Đánh giá về khả năng cân đối nguồn ngân sách khi dự thảo	Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu. Trong quá trình triển khai thực hiện trong các năm

<p>2646/STC-TCHCSN ngày 17/11/2023)</p>	<p>Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua:</p> <p>Theo nội dung báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1096/SKHHCN-VP: Trong 02 lần trước xin ý kiến Sở Tài chính về dự thảo Nghị quyết, số liệu tổng hợp các khoản mục chi liên quan đến 08 đề tài, dự án triển khai trong năm 2023 chưa đầy đủ và phương pháp tính toán chưa phù hợp, dẫn đến việc xác định phân kinh phí tăng thêm chưa chính xác; đồng thời qua tổng hợp ý kiến góp ý, nội dung xin ý kiến lần này đơn vị đã điều chỉnh lại nội dung “Chi hội nghị, công tác phí trong nước” tại điểm a, khoản 2, Điều 4 dự thảo quy định kèm theo thành : “<i>Hỗ trợ 80% mức chi tại Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ...</i>” tức là so với dự thảo Nghị quyết xin ý kiến ở 02 lần trước đơn vị cũng đã điều chỉnh giảm mức chi.</p> <p>Từ việc điều chỉnh và áp lại định mức theo dự thảo Nghị quyết, số kinh phí xác định tăng thêm một năm khi dự thảo Nghị quyết thông qua so với thời điểm hiện tại là khoảng 614 triệu đồng/năm. Sở Tài chính nhận thấy mức tăng trung bình một năm như trên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.</p> <p>- Đánh giá về mức chi: Các mức chi của dự thảo Nghị quyết đều đảm bảo không vượt quá các quy định hiện hành. Đối với mức chi liên quan trực tiếp đề tài, dự án khoa học công nghệ, Sở Tài chính nhất trí với lý do đề xuất của cơ quan soạn thảo, riêng mức chi liên quan đến hoạt động quản lý khoa học (kinh phí chi cho các Hội đồng; thù lao tổ chức</p>	<p>tiếp theo, Sở Tài chính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua danh mục đề tài, dự án cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để xem xét khả năng cân đối của ngân sách, tránh trường hợp phê duyệt quá nhiều đề tài, dự án mới trong khi ngân sách không đủ khả năng triển khai thực hiện.</p>
---	--	--

		<p>định;...), Sở Tài chính nhận thấy mức chi tương đối cao, tăng từ trên 30% đến 60% so với định mức hiện tại áp dụng, mặc dù theo như đánh giá tại mục 1 mức tăng tổng thể vẫn trong khả năng cân đối của ngân sách, tuy nhiên căn cứ hiện tại để đưa ra đánh giá khả năng cân đối ngân sách chỉ thông qua 08 đề tài, dự án phê duyệt năm 2023. Do vậy, quá trình triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo, Sở Tài chính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt thông qua danh mục đề tài, dự án cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để xem xét khả năng cân đối của ngân sách, tránh trường hợp phê duyệt quá nhiều đề tài, dự án mới trong khi ngân sách không đủ khả năng triển khai thực hiện.</p>	
3	Công an tỉnh	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. - Sửa lỗi chính tả. 	Sở KH&CN tiếp thu, chỉnh sửa.
4	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Tại điểm a, Khoản 2, Điều 5 dự thảo Nghị quyết đề nghị chỉnh sửa năm ban hành Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND thành ngày 07/12/2017</p>	Sở KH&CN tiếp thu, chỉnh sửa.
		<p>Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6, một số định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung nêu rõ số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của thông tư quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.</p>	Sở KH&CN không tiếp thu, chỉnh sửa. Lý do: Hiện nay, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (Quốc gia, Chương trình nông thôn miền núi, cấp tỉnh) có quy định tại các Thông tư khác nhau. Đối với nhiệm vụ cấp tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành Văn bản hướng dẫn

			quản lý riêng (đang dự thảo). Do vậy, giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết là phù hợp với quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BTC.
II	Các đơn vị nhất trí với Dự thảo hồ sơ Nghị quyết		
1	Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Bộ CHQS tỉnh; Sở Xây dựng; Sở GD-ĐT; Đài Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; BQL các Khu công nghiệp tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Báo Bắc Kạn; Hội Nông dân; Sở Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Y tế.		
2	UBND các huyện, thành phố: Pác Nặm, Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn, Na Rì, Ba Bể, TP. Bắc Kạn.		